

สำเนา



ค.ป.ก.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

คำสั่งนายทะเบียน

ที่ ๒๒ /๒๕๖๔

เรื่อง การขยายระยะเวลาให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต
ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ

ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ซึ่งเป็นเหตุการณั้ที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณสุขที่อาจเป็นอุปสรรคให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตไม่สามารถจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจได้ภายในกำหนดระยะเวลา นั้น

เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเป็นอุปสรรคให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตไม่สามารถจัดทำและยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจภายในกำหนดระยะเวลา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายทะเบียนเห็นควรขยายระยะเวลาการยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้

(๑) งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๒) รายงานผลของการประกอบธุรกิจและเงินกองทุนเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ตามแบบ รปช. ประจำปี ๒๕๖๓

ในการขยายระยะเวลา ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาการยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจตาม (๑) หรือ (๒) ตามแต่กรณีต่อนายทะเบียนก่อนถึงวันครบกำหนด โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็นในการขอขยายระยะเวลาที่มีสาเหตุสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้ หากนายทะเบียนมิได้แจ้งผลการพิจารณาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับหนังสือขอขยายระยะเวลาของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ให้ถือว่านิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตได้รับความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจตามที่นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตร้องขอออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนดเดิม เว้นแต่ นายทะเบียนจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน